

**THÔNG BÁO**  
**Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY**  
**Tại Hội nghị làm việc với các Tổ công tác đánh giá tình hình,**  
**kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và**  
**Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020**

-----

Thực hiện Quyết định số 898-QĐ/HU ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập các Tổ công tác đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và nghị quyết đại hội đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020; ngày 07/11/2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức buổi làm việc với các Tổ công tác. Sau khi nghe các đồng chí Tổ trưởng báo cáo kết quả làm việc tại đảng ủy các xã, thị trấn và các ý kiến phát biểu, trao đổi tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảng bộ các xã, thị trấn đã bám sát các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện và nghị quyết đại hội các xã, thị trấn đề ra, chủ động xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 cơ bản đã hoàn thành. Việc tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của các đơn vị cơ bản đã bám sát các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và theo đề cương hướng dẫn của huyện. Đồng thời, xác định được một số mục tiêu, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ của các xã, thị trấn còn một số hạn chế: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số đảng ủy còn chưa quyết liệt, tiến độ thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 còn chậm, kết quả một số chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch. Báo cáo đánh giá của đa số các đơn vị chưa sâu, chủ yếu mới là liệt kê, ít đánh giá khái quát; thậm chí một số đơn vị còn dập khuôn, máy móc; việc đánh giá hệ thống số liệu về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đảm bảo độ chính xác, tin cậy; đánh giá kết quả việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh

vực còn chưa sâu sát, chưa cụ thể. Chính vì vậy, việc đưa ra các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 của đảng ủy xã, thị trấn chưa sát thực tiễn ở địa phương đơn vị. Việc thông qua Đảng ủy để lấy ý kiến đóng góp cho báo cáo còn hình thức, thiếu đầu tư, hiệu quả thấp. Để chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, kịp thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu:

1. UBND huyện (trực tiếp giao cho đồng chí Nguyễn Thái Lai – Phó Chủ tịch UBND huyện) chỉ đạo Chi cục Thống kê, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp xây dựng hệ thống chỉ tiêu và hướng dẫn thống nhất cách tính các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thị trấn đảm bảo cụ thể, đồng bộ, đúng quy định.

2. Các Tổ công tác theo Quyết định số 898-QĐ/HU ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo sát sao các xã, thị trấn hoàn thiện báo cáo, kèm theo hệ thống biểu số liệu chỉ tiêu chung, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng (sau khi có văn bản hướng dẫn xây dựng hệ thống chỉ tiêu và cách tính các chỉ tiêu về kinh tế của UBND huyện) đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại đại hội đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025; lấy ý kiến đóng góp qua đại hội các chi bộ.

3. Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp thu ý kiến đóng góp của Tổ công tác, rà soát tính lại các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể đảm bảo chính xác; xây dựng mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực đảm bảo sát thực tiễn, phù hợp và có tính khả thi cao. Tổ chức lấy ý kiến của ban chấp hành đảng bộ, các đồng chí nguyên lãnh đạo xã, cán bộ hưu trí... Hoàn chỉnh báo cáo (số liệu báo cáo ước tính đến hết năm 2019), gửi về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy) trước ngày 30/11/2019.

4. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND theo dõi việc thực hiện thông báo kết luận này, tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các Tổ công tác theo Quyết định số 898-QĐ/HU,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/L BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Anh Hoàng

